



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อของกลุ่มสมัครรับการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ประจำปี ๒๕๖๐ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการเลือกตั้งฯ”) ภายใต้การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบสื่อประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้
จะเรียกว่า “คณะอนุกรรมการฯ”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผู้สมัครรับ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “กลุ่มผู้สมัครฯ”) โดยทางคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ข้อพึงปฏิบัติ

๑. ในการปิดประกาศประชาสัมพันธ์แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และหรือ
เอกสารอื่นใดนั้น ต้องทำในพื้นที่สาธารณะที่คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้กำหนดภายใต้การมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผู้สมัครฯ ทั้งหมดเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและไม่เป็นการรบกวนพื้นที่สาธารณะ
ส่วนอื่นๆ ที่คณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดูแล

๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ควรกำหนดให้ผู้รับสาร
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อข้อความหรือภาพที่น่าเสนอได้ ยกเว้นการแสดงความคิดเห็น (Like)
เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารอันอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือการตีความ
ที่ไม่ตรงกันระหว่างกลุ่มผู้สมัครฯ หรือผู้สนับสนุนและหรือบุคคลภายนอกอันอาจกระทบต่อ
ภาพลักษณ์อันดีของนักศึกษานิติศาสตร์โดยไม่จำเป็น อนึ่งหากคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ตรวจพบ
ความไม่เหมาะสมประการใดที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ของกลุ่มผู้สมัครฯ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ อาจ
ประสานงานให้ตัวแทนกลุ่มผู้สมัครฯ ร่วมปรึกษาหารือชี้แจงและหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

๓. หากกลุ่มผู้สมัครฯ ต้องการจะแถลงนโยบายของกลุ่มในชั้นเรียนขอให้ผู้สมัครแจ้งรายวิชา เวลาเรียน ห้องเรียนและอาจารย์ประจำวิชาให้คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์เพื่อคณะกรรมการเลือกตั้งฯ จะได้ประสานงานขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ

๔. ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ก่อนเผยแพร่สื่อกลุ่มผู้สมัครฯ ต้องส่งต้นฉบับของสื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบทุกครั้ง หากได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถเผยแพร่ได้ตามความประสงค์

กรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาหรือลักษณะอื่นใดของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม กลุ่มผู้สมัครฯ ต้องรับผิดชอบประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะเพื่อให้คำปรึกษาและเห็นชอบก่อนเผยแพร่ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อความที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่องทางหนึ่งจึงอยากให้กลุ่มผู้สมัครฯ ใช้พื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เช่น นโยบายของกลุ่มผู้สมัครฯ ที่กล่าวถึงสภาพปัญหาภายในคณะที่กลุ่มผู้สมัครฯ ประสงค์อยากแก้ไข พัฒนาแนวทางดำเนินการและหรือสาระอื่นใด

๒. การใช้สื่อออนไลน์ส่วนบุคคลของกลุ่มผู้สมัครฯ ตลอดจนสมาชิกในกลุ่มเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถกระทำได้โดยขอให้ใช้อย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เช่น ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมด้วยเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯ

ข้อพิจารณาหรือ

ในการกำหนดพื้นที่เพื่อทำการติดสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผู้สมัครฯ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าควรมีการนำเสนอสื่อในพื้นที่สาธารณะตามจุดที่น่าจะเป็นประโยชน์และเหมาะสมคือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์, บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน (LB 1401 , LB 1403) , โตรทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 (ห้องเอนกประสงค์และบริเวณโถงทางเดิน)

ดังนั้นหากกลุ่มผู้สมัครฯ มีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้มาพบคณะกรรมการฯ เพื่อซักถามข้อสงสัยหรือร่วมแสดงความคิดเห็นได้ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และหากกลุ่มผู้สมัครฯ ไม่มีข้อสงสัยประการใดจนพ้นวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่ายอมรับในความเห็นของคณะกรรมการเลือกตั้งฯ และให้สามารถดำเนินการตามข้อสรุปได้ทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



(อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิสัย)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐